

# Tập trung phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa



Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân khi phun thuốc phải đi xuôi theo chiều gió, đi chậm phun kỹ các tầng lá lúa.

Thời gian qua, các đối tượng sâu bệnh như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, rầy các loại, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn... đã xuất hiện, gây hại trên một số diện tích lúa mùa. Vì thế, bà con nông dân đang tập trung kiểm tra, phát hiện và phòng, trừ nhằm bảo đảm năng suất cuối vụ.

Những ngày qua, tranh thủ buổi chiều thời tiết mát mẻ, chị Trần Thị Vân, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) lại thăm đồng để kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển của lúa,

đặc biệt kiểm tra các đối tượng sâu bệnh có thể xảy ra để phun trừ kịp thời. Chị Vân chia sẻ: Vụ mùa này, gia đình tôi cấy 1 mẫu lúa, cơ bản đang nuôi đồng già, chuẩn bị trở bông trong mấy ngày tới. Qua theo dõi, một số diện tích đã chớm nhiễm bệnh khô vằn nên tôi đã mua thuốc về phun ngay. Bệnh khô vằn thường gây hại nặng giai đoạn trổ và chín sấp, ngoài việc làm giảm năng suất lúa còn khiến cây lúa yếu, khả năng chống đỡ kém, nếu gặp trời mưa, gió lớn thì rất dễ đổ. Ngoài ra, tôi cũng phun thuốc phòng,

trừ sâu cuốn lá nhỏ theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Hiện tại, hơn 11.000ha lúa mùa của huyện Đông Hưng đang trong giai đoạn ươm đồng đến trở bông, dự kiến lúa trổ tập trung từ ngày 5 - 15/9. Trong các trà lúa cũng bắt đầu xuất hiện rải rác các đối tượng gây bệnh hại như: sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy, bệnh bạc lá... Để bảo vệ an toàn cho lúa mùa, từ ngày 3 - 7/9, UBND huyện chỉ đạo các xã, các HTX DVNN phát động chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm

và sâu cuốn lá nhỏ cho diện tích lúa trở bông trước ngày 10/9; phòng, trừ rầy (diện tích có tỷ lệ 800 con/m<sup>2</sup> trở lên), bệnh bạc lá (tỷ lệ nhiễm bệnh trên 5% diện tích trở lên) đối với diện tích lúa trở bông sau ngày 4/9, toàn huyện đã phun được 6.500/8.200ha phải phun trừ. Bà Vũ Thị Nhuệ, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Đông Hưng cho biết: Những ngày qua, Trạm đã phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, nắm bắt mức độ gây hại, xác định rõ mật độ của sâu bệnh để hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ kịp thời. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nông dân không chủ quan, tích cực theo dõi sự phát triển của cây lúa trong giai đoạn quan trọng này. Hai ngày đầu chiến dịch trùng với kỳ nghỉ lễ, thời tiết tạnh ráo nên thuận lợi cho bà con nông dân phun thuốc bảo đảm đúng khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thời điểm này, trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn trổ bông, trà lúa mùa đại trà đang ở giai đoạn làm đồng đến trở bông. Dự kiến, lúa trổ bông tập trung từ ngày 5 - 20/9, muộn hơn so với cùng kỳ nhiều năm từ 5 - 7 ngày. Qua điều tra trên đồng ruộng, sâu cuốn lá nhỏ có mật độ và mức độ gây hại bất thường so với cùng kỳ nhiều năm, không tạo thành các lứa cụ thể, không hình thành các cao điểm rõ rệt, mật độ phân bố không đồng đều giữa các huyện trong tỉnh. Cao điểm 2, sâu non nở rộ từ ngày 4 - 8/9, mật độ trung bình từ 40 - 60 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 100 - 150 con/m<sup>2</sup>, cực độ 200 - 300 con/m<sup>2</sup>, gây hại

chủ yếu trên diện tích lúa mùa đại trà trở bông trước ngày 15/9, các huyện phía Bắc tỉnh có mật độ sâu cao hơn các huyện phía Nam tỉnh. Từ ngày 4 - 8/9, có 5 huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Kiến Xương phát động chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh, tổng diện tích cần phun 35.700ha.

Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đến năng suất cuối vụ; để hạn chế thiệt hại do các đối tượng dịch bệnh gây ra, bảo vệ an toàn sản xuất, theo ông Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các địa phương cần tập trung điều tiết, duy trì nước nông trên ruộng tạo điều kiện thuận lợi cho lúa làm đồng, trở bông; không sử dụng đạm đơn và phân qua lá để bón hoặc phun với mục đích nuôi đồng, nuôi hạt làm gia tăng mức độ gây hại của sâu bệnh, đặc biệt là bệnh bạc lá và đạo ôn cổ bông cuối vụ. Ngoài đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, đối với diện tích lúa trổ sau ngày 15/9 ở các huyện phía Bắc tỉnh và sau ngày 20/9 ở các huyện phía Nam tỉnh cần theo dõi, phòng, trừ sâu đục thân hai chấm khi lúa thấp thỏm trở và mật độ đến ngưỡng phòng, trừ.

Những ngày tới, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp là điều kiện để sâu bệnh phát sinh, phát triển gây hại. Ngành chuyên môn đưa ra khuyến cáo, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh bạc lá...; tăng cường điều tra, phát hiện, xác định diện tích cần phòng, trừ, chú trọng ở các vùng thấp trũng, bệnh thường phát sinh, gây hại nhiều để phun trừ kịp thời, hiệu quả.

NGÂN HUỖN

## CÔNG AN TỈNH Bắt giữ 5 đối tượng về tội mua bán người

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh điều tra, bắt giữ 5 đối tượng: Lê Trung Sơn, Phạm Duy Phúc, Trần Xuân Thành, Hà Thị Vân Khánh và Nguyễn Văn Trường về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh nhận được đơn trình báo của một gia đình có con bị lừa bán cho các đối tượng ở thành phố Hải Phòng. Qua xác minh, xác định đây là đường dây mua bán người rất tinh vi, xảo quyệt với đồng đội tượng tham gia, Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã lên kế hoạch điều tra, làm rõ. Sau một thời gian điều tra đã làm rõ 5 đối tượng: Lê Trung Sơn (sinh năm 2006), trú tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy; Phạm Duy Phúc (sinh năm 2004), trú tại xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà; Hà Thị Vân Khánh (sinh năm 1999), trú tại xã Đông Cốc, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; Trần Xuân Thành (sinh năm 2004) và Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1990), đều trú tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do không có việc làm ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi chơi, khoảng tháng 6/2022, Lê Trung Sơn cùng với Phạm Duy Phúc đã sử dụng tài khoản facebook đăng tin cần người làm việc tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh với mức lương cao. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của bị hại, hai đối tượng Sơn và Phúc đã đưa bị hại ra thành phố Hải Phòng và liên kết với các đối tượng ở Hải Phòng để bán bị hại với số tiền 2,5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng Lê Trung Sơn, Phạm Duy Phúc, Hà Thị Vân Khánh, Trần Xuân Thành và Nguyễn Văn Trường về tội mua bán người dưới 16 tuổi quy định tại khoản 1, Điều 151 Bộ luật Hình sự. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Qua vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh cảnh báo đối với các gia đình có con em, nhất là các em nữ cần hết sức cảnh giác với những thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp chỉ vì quá ham lợi, nhẹ dạ, cả tin, nhiều phụ nữ đã trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, từ đó sa vào cuộc sống cùng cực, không tìm ra lối thoát.

## CÔNG AN HUYỆN HƯNG HÀ Điều tra làm rõ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 300 triệu đồng của 8 bị hại trên địa bàn huyện.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện, Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1987), trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ khai nhận: Từ khoảng tháng 1/2022 đến tháng 4/2022, dù không quen biết ai ở Nhật Bản, không có khả năng làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nhưng Thủy đã tự giới thiệu mình có chị gái ở Nhật Bản mở cửa hàng, cần tuyển nhân viên sang Nhật Bản để làm việc. Bản thân Thủy cũng sang Nhật Bản làm việc, Thủy có thể làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Nhật Bản với chi phí từ 35 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Bằng thủ đoạn trên, Thủy đã chiếm đoạt số tiền 308 triệu đồng của 8 bị hại trên địa bàn huyện Hưng Hà. Quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Hưng Hà bước đầu xác định Thủy còn nhận số tiền khoảng 300 triệu đồng của một số người trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Thủy sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thủy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.

BÌNH VĂN  
(Công an tỉnh)

## DOANH NHÂN, CCB NGUYỄN QUANG VĂN Bản lĩnh và nghĩa tình



Doanh nhân, CCB Nguyễn Quang Văn, xã Điệp Nông (Hưng Hà) luôn nỗ lực phát triển kinh tế, đóng góp tích cực cho các phong trào ở địa phương.

Từ bản lĩnh được rèn luyện trong quân ngũ, khi trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) tiếp tục xông pha trên trận tuyến mới, trở thành gương sáng trong phát triển kinh tế. Với họ, làm kinh tế không chỉ làm giàu cho gia đình, góp hương mà còn khẳng định bản lĩnh, ý chí vươn lên. Doanh nhân, CCB Nguyễn Quang Văn, xã Điệp Nông (Hưng Hà) là một điển hình.

Chân thành, cởi mở, quyết đoán, tận tâm trong kinh doanh, hết lòng với người lao động, trách nhiệm vì cộng đồng - đó là những gì chúng tôi cảm nhận được khi trò chuyện với CCB Nguyễn Quang Văn. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Văn làm công nhân Công ty Vận tải thủy Hưng Hà và được đi học lớp thuyền trưởng. Sau khi xóa bỏ

bao cấp, năm 2003, ông mạnh dạn đứng ra thành lập Công ty Cổ phần Vận tải sông biển Hưng Hà chuyên kinh doanh vận tải đường sông, biển. Lúc đầu ông đầu tư 2 tàu thủy để phát triển kinh tế gia đình. Với những nỗ lực, đến nay sau gần 20 năm hoạt động, ông Văn đã có 7 tàu thủy, chủ yếu chở hàng cho Tập đoàn Than Việt Nam tới các tỉnh miền Nam. Ông tâm sự: Kinh doanh vận tải sông, biển mang lại nguồn thu ổn định nhưng cũng có những khó khăn, vất vả và cả sự nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn, tôi thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện cho thuyền trưởng, máy trưởng và các thuyền viên tham gia các đợt tập huấn nâng cao tay nghề; bồi dưỡng kiến thức hàng hải và đặc biệt là tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên các tuyến vận tải thủy.

Sau khi phát triển vận

tải thủy, năm 2007 ông Văn đầu tư 10 xe khách chuyên tuyến Thái Bình - Quảng Ninh và Thái Bình - Hà Nội. Nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, xác định đúng phương hướng hoạt động, phục vụ khách hàng chu đáo nên Công ty của CCB Nguyễn Quang Văn không ngừng phát triển, mỗi năm đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động là CCB và con em CCB với thu nhập bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Hữu Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà khẳng định: Làm kinh tế như trận chiến, mỗi người phải tận dụng cơ hội để bứt phá. Bí quyết thành công của doanh nhân, CCB Nguyễn Quang Văn chính là sự chủ động vươn lên, không sợ thất bại cũng không trông chờ, ỷ lại. Chính vì thế, ông là một trong những doanh nhân sản xuất, kinh doanh giỏi ở huyện Hưng Hà và cũng là hội viên CCB có nhiều đóng góp trong các phong trào ở địa phương.

Còn sức khỏe là còn cống hiến, luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp tích cực cho địa phương - đó là điều mà doanh nhân, CCB Nguyễn Quang Văn tâm huyết mỗi ngày.

THANH THỦY

## Tạo việc làm từ may gia công xuất khẩu

Ở xã Thái Giang (Thái Thụy) hiện có hàng chục cơ sở tiểu thủ công nghiệp, không những nâng cao thu nhập, đời sống gia đình mà còn góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Xưởng may gia công của vợ chồng anh Trần Đức Thảo, chị Phạm Thị Nhâm, thôn Hạ Liệt là một điển hình.

Sau những năm bươn chải với nhiều nghề, anh Thảo nhận thấy tiềm năng lao động nông thôn cũng như nhu cầu thị trường về sản phẩm may mặc. Từ năm 2016, được sự giúp đỡ của gia đình, anh em, bạn bè, vợ chồng anh đã mạnh dạn đầu tư mở xưởng may tại nhà, chủ yếu gia công các loại áo khoác mùa đông.

Hành trình đến với nghề của vợ chồng anh Thảo gặp khá nhiều gian nan. Khó khăn nhất thời gian đầu là vốn đầu tư, thị trường tiêu thụ, kinh nghiệm thương trường. Hơn nữa, vào mùa vụ, lao động không đều, tiến độ sản xuất chậm nên không kịp xuất hàng cho đối tác. Và do chỉ làm gia công nên nguồn hàng, việc sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty lớn; có những đơn hàng 3 - 4 tháng mới được quyết toán. Những lúc đó, vợ chồng anh Thảo phải chạy vay khắp nơi để trả lương cho công nhân đúng hạn.

Tuy nhiên, vốn là người cẩn thận, chăm chỉ, lại kiên trì và có ý chí vượt khó nên anh Thảo đã dần đứng vững và đi đến thành công. Anh chia sẻ: Ngoài việc nắm bắt thị hiếu của khách hàng, liên hệ tìm đối tác, tôi tập trung khuyến khích, động viên, hướng dẫn người lao động nâng cao tay nghề. Mọi sản phẩm trước khi xuất xưởng đều được kiểm tra kỹ lưỡng,

loại bỏ những sản phẩm không đạt yêu cầu. Do vậy, từ chỗ sản phẩm ban đầu chỉ đáp ứng về kỹ thuật thì đến nay đã đáp ứng tốt về yêu cầu thẩm mỹ, tạo được niềm tin với đối tác.

Vượt qua khó khăn của quá trình khởi nghiệp, hiện nay xưởng may gia công của vợ chồng anh Thảo mỗi ngày xuất xưởng từ 100 - 120 chiếc áo khoác. Doanh thu mỗi năm gần 1,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 25 lao động địa phương. Anh Cao Văn Tĩnh, thôn Hạ Liệt cho biết: Công việc của tôi vừa cắt vải vừa đóng cúc, việc làm và thu nhập hàng tháng rất đều, từ 4,5 - 5 triệu đồng. Tôi mong cơ sở phát triển

hơn để tạo việc làm cho nhiều người nữa.

Ngoài tạo điều kiện cho anh chị em làm việc tại xưởng may, vợ chồng anh Thảo xem công nhân như người thân, động viên giúp đỡ họ khi khó khăn hoặc những ngày lễ, tết. Chị Nguyễn Thị Vân chia sẻ: Chị em có con nhỏ như chúng tôi được vợ chồng anh Thảo tạo điều kiện sắp xếp công việc ổn định, phù hợp để vừa sản xuất vừa có điều kiện chăm lo cho con cái nên chúng tôi rất yên tâm và gắn bó với cơ sở.

Với quan điểm "Ly nông bất ly hương", vợ chồng anh Thảo, chị Nhâm là điển hình tiêu biểu trong

chuyển đổi cơ cấu sản xuất tại xã Thái Giang, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Bà Trần Thị Huyền, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hạ Liệt cho biết: Vợ chồng anh Thảo đã thành lập xưởng may nhiều năm, tạo việc làm cho nhiều lao động trong và ngoài thôn. Ngoài nâng cao thu nhập, cơ sở của gia đình anh bảo đảm tốt công tác vệ sinh môi trường cũng như phòng cháy, chữa cháy. Chúng tôi đang tập trung tuyên truyền nhân rộng nhiều mô hình khác để tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

LÊ LAN  
(Đài TTTT Thái Thụy)



Cơ sở may gia công của anh Trần Đức Thảo, xã Thái Giang (Thái Thụy) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.